

# Anh chị có thể giúp con như thế nào trước khi vào Trường phổ thông cơ sở

**Anh chị hãy tập trung quan tâm tới con, khi nói chuyện với con không nên làm việc gì khác. Hãy biểu hiện cho con biết là anh chị rất quan tâm và hãy kiên nhẫn nghe con nói gì.**

**Anh chị nên hay nói chuyện với con và đọc cho con nghe. Công nghệ không thay thế được lời nói con người và gắn nối cá nhân.**

**Anh chị hãy tạo cho con những tình thế để con học cách cư xử đối với những người khác.**

**Hãy ủng hộ con tìm hiểu thế giới xung quanh.**

**Hãy tạo cho con những trò chơi nhiều kiểu và những hoạt động khác nhau, bản thân anh chị cũng hãy cùng tham gia.**

**Anh chị hãy chú ý là sao cho con có đủ sự cử động tự nhiên.**

**Anh chị hãy bảo con tham gia công việc nội trợ và hãy ra những nhiệm vụ nhỏ cho con.**

**Anh chị hãy tăng cường cho con sự định hướng về không gian.**

**Anh chị hãy luyện tập cho con thói quen dậy buổi sáng và đi ngủ buổi tối.**

**Mọi người hãy cùng nhau mong đến trường.**

Như vậy nâng cao được sự tự tin và ổn định mỗi cảm xúc của con.

Như vậy mở rộng được cho con cách nói, vốn từ, sự tập trung, nghe ngóng và trí tưởng tượng.

Như vậy con học được các quy tắc xã hội cơ bản, không sợ nói tại những hoàn cảnh khác nhau.

Như vậy con dành được những kinh nghiệm và nhận thức mới, phát triển trí nhớ, học được từ mới.

Sự tham gia của anh chị tạo cho con sự chín chắn nhạy cảm, con nhận được các quy tắc, học ý muốn làm việc đến nơi đến chốn.

Như vậy con phát triển không những về cử động khéo léo mà còn cả cách suy nghĩ, phối hợp mắt và tay, kỹ năng vận động đồ thị.

Như vậy là ủng hộ con biết tự phục vụ, tự lập và trách nhiệm. Con học được cách giải quyết những vấn đề xảy ra.

Để hiểu được những khái niệm bên trên, dưới, trái, phải, ở giữa, đằng sau, như vậy làm cho con được dễ hơn khi bắt đầu học đọc, viết và tính.

Như vậy anh chị tạo được cho bản thân và cả con bước vào ngày mới và thực hiện nghĩa vụ một cách dễ dàng hơn.

Một khi con mong đến trường thì sẽ dễ thích nghi hơn với môi trường học.